

คณะเภสัชศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนประจำปี 2557



2 กรกฎาคม 2557

งานการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ ชรามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสิลิ่งษ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยเฉพาะแต่ละสาขานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และติดตามความคืบหน้าการฝึกปฏิบัติวิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

รวมทั้งสามารถออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพและการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร

และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของเหล่าคณาจารย์ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

บรรยายภาคในวันแรกประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง "Dignity of being a pharmacist in the 21st century" โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affair (SIGA) การบรรยายเรื่อง "Active learning design" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.

จุฑามณี สุทธิสิลิ่งษ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และกิจกรรม AAR การจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมาและการฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่

6 โดยกรรมการพัฒนาการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต บรรยายภาคในวันที่สองประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง Teaching & learning in the 21st century, Designing outcome-based assessment program โดย อาจารย์ ดร. นพ. ดนัย ว่างสุตรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายเรื่อง What is the role of ICT in education โดย อาจารย์ ดร. ปิยทิพย์ ชันทยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และ ผู้ช่วยอาจารย์บรมพจน์ พงษ์ฉวีนาถ

ภาควิชาเภสัชเคมี บรรยายภาคในวันสุดท้ายเป็นการสรุปผลการสัมมนาประจำปี 2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ศรีภา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

อีกทั้งยังได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์จากทุกภาควิชาที่ได้เข้าร่วมการสัมมนา

เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และมุ่งมั่นพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างเภสัชกรที่โดดเด่น

ยกระดับมาตรฐานวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และให้ความรู้เพื่อสร้างสังคมที่ดีขึ้น สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป